

Số: 118 /BC-BPC

Lương Tài, ngày 16 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND huyện Lương Tài

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện thuộc lĩnh vực pháp chế; báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua xem xét các báo cáo và hoạt động giám sát, khảo sát và Hội nghị thẩm tra, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Báo cáo của UBND huyện

1. Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Trong năm 2024, công tác thanh tra được triển khai theo kế hoạch, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, huyện đã chỉ đạo tiến hành được 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đã ban hành 02 kết luận, qua thanh tra kiến nghị thu hồi với tiền số tiền: 225.070.000 đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 07 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, nhằm phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, lãng phí. Kết luận thanh tra từng bước được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân: Được UBND huyện, các ngành, UBND các xã, thị trấn quan tâm, tiếp 504 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, với 276 vụ việc, không có đoàn đông người. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 33 lượt công dân, tăng 79 vụ việc, giảm 01 đoàn đông người. Nội dung tiếp công dân: 223/276 vụ việc liên quan đến đất đai, chiếm 80,79%; 11/276 vụ việc liên quan đến chế độ, chính sách, chiếm 4,0%; 42/276 vụ việc liên quan đến văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác, chiếm 15,21%; tiếp nhận 432 đơn, qua phân loại có 275 đơn đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 02 đơn, tố cáo 06 đơn, kiến nghị 267 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 232 đơn, trong đó: đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 70 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn là 162 đơn. So với cùng kỳ năm 2023 tiếp nhận tăng 36 đơn, đủ điều kiện xử lý giảm 25 đơn; đã giải quyết 208/232 đơn đạt 89,66%, cụ thể: Chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài; công tác hòa giải, đối thoại trực tiếp với công dân trong quá trình giải quyết KNTC được thực hiện tốt; công tác đôn đốc



thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC được chỉ đạo thường xuyên; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: Một số xã tổ chức chưa tốt việc tiếp công dân, chưa gắn công tác tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, một số vụ việc KNTC còn chậm, để công dân khiếu nại nhiều lần, vượt cấp, một số vụ việc giải quyết chưa đúng chính sách, chưa phù hợp với thực tế, không dứt điểm, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy; số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân và đơn thư KN, TC tăng, diễn biến phức tạp, việc đôn đốc, tổ chức thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra còn chậm phải thực hiện 12, trong đó: cấp tỉnh 02, cấp huyện 10.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới, Ban pháp chế đề nghị UBND huyện:

- Thực hiện triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện; chỉ đạo phối hợp thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân.

- Đẩy mạnh công tác đối thoại, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài và các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp, thực hiện nghiêm các Kết luận, Quyết định sau thanh tra, kiểm tra.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách; nghiêm cấm việc lấn chiếm, cấp bán đất trái thẩm quyền, những nơi xảy ra vi phạm phải được thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Trong năm 2024, An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm theo chuyên đề, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, không để phát sinh điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh trật tự, không xuất hiện các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội gây bức xúc trong nhân dân. Đấu tranh, phát hiện 22 vụ vi phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2023 không tăng giảm số vụ, điều tra làm rõ 22 vụ - 36 đối tượng, khởi tố 19 vụ - 33 bị can, tỷ lệ điều tra phá án chung đạt 100%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra, làm rõ 03/03 vụ, 3 đối tượng đạt tỷ lệ 100%; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 của Chính phủ; triển khai kế hoạch xây dựng

“Tỉnh an toàn giao thông” trên địa bàn; tình hình an toàn giao thông có chuyển biến tích cực; công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện có hiệu quả. Lực lượng công an đã chú trọng trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: Tình trạng trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; việc duy trì kết quả triển khai Nghị quyết 87 về xây dựng tỉnh an toàn giao thông còn chưa thực sự hiệu quả; tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Để đảm bảo an ninh trật tự năm 2025 và các năm tiếp theo, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động triển khai kế hoạch và các biện pháp công tác, đảm bảo tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; tập trung công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp diễn ra trên địa bàn huyện, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ huyện Lương Tài nhiệm kỳ 2025-2030.

- Triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng nhân rộng các mô hình tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò lực lượng công an xã, thị trấn và lực lượng an ninh nông thôn ở cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và điều tra, xử lý tội phạm, nâng cao công tác điều tra khám phá án, nhất là án chộm cắp tài sản, án kinh tế, chức vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ; Nghị quyết số 87-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH đối với "Tổ liên gia an toàn PCCC", tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện.

II. Báo cáo của cơ quan tư pháp

1. Báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Trong năm 2024, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chỉ tiêu ngành đã đạt và vượt kế hoạch năm đề ra như: Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 98% (vượt 3% chỉ tiêu so với kế hoạch), tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt 92,8% (vượt 12,8% chỉ tiêu so với kế hoạch), thực hiện tốt chức năng quyền công tố, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, kiểm



sát chặt chẽ quá trình giải quyết các vụ án hình sự; kịp thời phát hiện vi phạm trong hoạt động tư pháp, ban hành 21 văn bản kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan yêu cầu chấm dứt và khắc phục vi phạm, ban hành 05 văn bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; kịp thời ban hành yêu cầu kiểm tra xác minh, chất lượng giải quyết tin báo, tố giác, chất lượng xử lý các vụ án hình sự ngày càng được nâng cao, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Thời hạn điều tra giải quyết một số vụ án, kinh tế, tham nhũng chức vụ còn kéo dài, có 01 vụ án hình sự Tòa án trả hồ sơ để kiểm tra bổ sung, 01 vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm huỷ án.

Để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong thời gian tới, Ban pháp chế đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo hướng chỉ đạo của tỉnh, Trung ương.

- Chú trọng việc kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, kiểm sát viên trong thi hành công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của kiểm sát viên.

- Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, đảm bảo việc điều tra truy tố, xét xử theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; phối hợp với Tòa án xét xử lưu động nhiều phiên tòa để tuyên truyền pháp luật, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung và cấp phúc thẩm huỷ hoặc sửa án.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử theo Quy chế phối hợp giữa các ngành, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình giải quyết các vụ việc, tránh bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Quan tâm công tác kiến nghị phòng ngừa nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

2. Báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện

Trong năm 2024, Tòa án nhân dân huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng xét xử, chất lượng giải quyết các vụ án ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đã thụ lý 473 vụ việc, đã giải quyết 451 vụ việc, còn 22 vụ việc, đạt tỷ lệ 95,3% (tăng 0,5% so với năm 2023); công tác giải quyết án dân sự được 91/109 việc đạt tỷ lệ 83,48%; án hôn nhân gia đình thụ lý được 200/201 đạt tỷ lệ 99,5%; kinh doanh thương mại thụ lý được 13/16 đạt tỷ lệ 81,25%; án lao động 01/01 đạt

100%. Trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, án hành chính, lao động nhìn chung đảm bảo chất lượng, thời hạn xét xử. Tích cực thực hiện công tác cải cách tư pháp, tăng cường năng lực xét xử của thẩm phán, đảm bảo thực hiện tranh tụng dân chủ, công khai tại phiên tòa; không có vụ án để quá hạn luật định. Công tác xét xử được nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không làm oan người vô tội không bỏ lọt tội phạm; chú trọng công tác hòa giải. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử trực tuyến, chất lượng giải quyết các vụ án ngày càng được nâng cao, nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong quần chúng nhân dân và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Tình trạng giải quyết một số vụ án còn kéo dài mặc dù các vụ án đều đảm bảo thủ tục tố tụng; số lượng vụ việc thụ lý qua Trung tâm hòa giải, đối thoại chưa cao.

Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng công tác xét xử, Ban pháp chế đề nghị Tòa án nhân dân huyện tập trung một số nội dung sau:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Tòa án nhân dân tối cao về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

- Quan tâm bồi dưỡng trình độ pháp luật, nghiệp vụ xét xử cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký tòa, Hội thẩm nhân dân và hòa giải viên.

- Thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan chức năng ở địa phương để đảm bảo thực hiện tốt công tác xét xử.

- Thực hiện tốt việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các loại án, phát huy có hiệu quả việc tranh tụng dân chủ, công khai tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; tăng cường công tác xét xử lưu động; thực hiện tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại, công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính.

3. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự

Trong năm 2024, công tác Thi hành án dân sự huyện đã có những chuyển biến tích cực đạt và vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể: Trong số có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 424/505 việc, đạt tỷ lệ 83,96% (vượt chỉ tiêu cấp trên giao là 0,61%) so với năm 2023 giảm 29 việc và giảm 1,2% về tỷ lệ; về tiền đạt tỷ lệ 65,51% (vượt chỉ tiêu cấp trên giao là 18,96%) so với năm 2023; thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước đã giải quyết được 385 việc thu được số tiền 9.904.090.000đ, đạt 90,38% về việc, 91,19% về tiền; thi hành đối với các vụ liên

quan đến tín dụng, ngân hàng đã giải quyết được 05 việc thu được số tiền 8.573.170.000đ, đạt 62,5% về việc, 63% về tiền.

Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đội ngũ lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện có nhiều tiến bộ, ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án huyện được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; công tác phối hợp với các ngành chức năng trong thi hành án được tăng cường và phát huy hiệu quả tích cực; Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC từng bước đi vào nề nếp.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Mặc dù các chỉ tiêu thi hành án về việc, tiền cơ bản đạt và chỉ tiêu nhưng số việc và tiền phải thi hành án chuyên kỳ sau còn tồn nhiều; một số vụ việc có điều kiện thi hành án chậm được thi hành dứt điểm.

Để nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, Ban pháp chế đề nghị Chi cục thi hành án huyện.

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xác minh, phân loại hành án, đảm bảo sự công bằng cho các bên đương sự, quyết liệt trong tổ chức thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành; tăng cường xác minh để xác định các điều kiện thi hành án; chủ động xử lý kịp thời đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hạn chế các trường hợp khiếu nại vượt cấp xảy ra; giảm lượng án chuyên kỳ sau.

Trên đây là kết quả thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp năm 2024 của Ban Pháp chế, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện (b/c);
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Lưu VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Cúc